

CONSTECH 2015 จับมือสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน”



ผู้จัดงาน CONSTECH 2015 จับมือสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

จัดสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน”



สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ ผู้บริหารจัดงาน CONSTECH 2015 งานที่รวบรวมเครื่องจักรหนัก เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง ไว้ในงานเดียว จับมือสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน” เสริมทัพโซนเทคโนโลยีคอนกรีตในงาน CONSTECH 2015 ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อง Phoenix 4 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ด้วยปี 2558 รัฐบาลมียุทธศาสตร์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ปีงบประมาณ 58-65 ที่มีการขยายโครงการก่อสร้างโดย เน้นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ การสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม การสร้างมาตรฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสสำหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินทาง และการขนส่ง ซึ่งเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ที่ทำให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายอังสุรสมิ์ อารีย์กุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นความสำคัญในความรู้ขั้นพื้นฐานในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคนิคการตรวจสอบโครงสร้าง จึงจับมือกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมแบ่งปันความรู้ และตีแผ่ประสบการณ์จริง อาทิ ความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน โดย รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.สรรค์ สยามิภักดิ์ จากบริษัท SN engineering จำกัด งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับโครงสร้างทางยกระดับ โดย คุณเอกรินทร์ เหลืองวิลัย จากกรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย การบำรุงรักษาและฟื้นฟูสะพาน โดย ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ จากกรมทางหลวง เทคนิคการผสม ล้ำเลี้ยง การเทและการควบคุมคุณภาพคอนกรีต สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ โดย คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ จาก บริษัท ซีแพ็ค จำกัด และอีกมากมาย

สัมมนาเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน” จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อง Phoenix 4 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการสัมมนานี้จะจัดขึ้นภายใต้งาน CONSTECH 2015 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเครื่องจักรหนัก เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่ จะเริ่มเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 7 – 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณพศิน จันทรทิม โทร 02-833-5208 อีเมลล์ pasinc@impact.co.th หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.thailandconstech.com พร้อมรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร